
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 
 

 

สรุปสาระสําคัญ...การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐  วันจันทรที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ ) 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1 อธิการบด ี นโยบายและผลงานการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ  
6 เดือน (19 มีนาคม – 18 กันยายน  
พ.ศ. 2550 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอซักถามในเรื่องตาง ๆ ซึ่งอธิการบดไีดตอบขอซักถาม สรุปไดดังนี ้
1. ความคบืหนาโครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขน 
   - ปจจบุันโครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขนอยูในความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานคร มหาวทิยาลัยฯ มไิดม ี
สวนเกี่ยวของกบัโครงการฯ ดังกลาว เนื่องจากไดมอบพื้นทีบ่ริเวณชมุชนโรงสูบใหกับกรุงเทพมหานครแลว สาเหตุที ่
การดําเนินงานของโครงการฯ หยุดชะงักไมสามารถดําเนินการกอสรางสวนที่เหลือตอไปไดเนือ่งจากพื้นที่กอสรางม ี
ชุมชนบกุรุกจํานวนมากไมยอมรื้อยายและไมยอมใหเขาใชพื้นที่ อยางไรก็ตาม มหาวทิยาลัยฯ ไดติดตามความคืบหนา 
ของโครงการฯ อยางตอเนื่อง  โดยครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีหนังสือสอบถามกรุงเทพ- 
มหานครวา กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดําเนนิการตอไปอยางไร แตยังไมไดรับหนังสือตอบกลบั 
2. การขอใชทีด่ินราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนที่ตั้งสถานีตํารวจนครบาลบางบัว 
   - สถานีตํารวจนครบาลบางเขน ซึ่งมีพื้นที่ในความรบัผิดชอบกวางขวางประสงคจะตั้งสํานักงานยอย  โดยขอใชพื้นที ่
การเรียนการสอนดานทศิเหนือของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ไร เปนสถานที่ตั้งสถานีตํารวจแหงใหม คือ สถานีตํารวจ 
นครบาลบางบวั 

- คณะกรรมการพฒันากายภาพ ไดพิจารณาเห็นวาบริเวณดังกลาวเปนพื้นทีท่ี่มีปญหาบกุรุก จึงเห็นชอบใหสถานีตํารวจ- 
นครบาลบางเขนตั้งสถานีตํารวจนครบาลบางบัวบนพื้นทีน่ี้ ซึ่งนอกจากจะอาํนวยในดานการรักษาความปลอดภัยใน 
พื้นทีแ่ลวยังเปนการชวยผลักดันใหผูบุกรุกยายออกจากพื้นที่ดวย 
3. มหาวทิยาลัยฯ มีแผนการสนบัสนุนการจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอกในระยะยาวหรือไม 
   - ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรอัตรากําลังและบรรจุบุคลากรระดบัปริญญาเอกเพื่อชวยเสริมดานอัตรากําลังใหกับ 
คณะตาง ๆ รวม 18 คณะ จํานวน 100 อตัรานั้น เปนการบรรจุอัตรากําลงัที่ดําเนินการเรงดวน เนือ่งจากปรากฏวาผลการ 
ประเมินตัวชีว้ัดจากจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกมีจํานวนลดลงดวยสาเหตุจากการเกษียณอายุราชการจํานวนมาก 
ปจจุบนัอัตรากําลงัที่รัฐบาลจัดสรรใหจะเปนอัตราพนักงานมหาวทิยาลัย  โดยรัฐบาลจะใหงบประมาณแกมหาวิทยาลัยฯ 
นํามาบริหารจดัการเอง แยกเปนคาจางและคาสวัสดกิาร การจัดสรรอตัรากําลังจะมีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

พิจารณาจดัสรร  โดยใชอัตรากําลังที่วิทยาเขตยังไมสามารถจัดสรรบุคลากรมาบรรจุไดสวนหนึ่ง และอัตรากําลังที่จะใช 
บรรจุนักเรียนทุนที่อยูในระหวางการศึกษาอีกสวนหนึ่งมาบรรจุกอน เมื่อไดอัตรากําลังที่รัฐบาลจัดสรรแลวจะนํามาชดใช 
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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1 

(ตอ) 

  ขณะนี้มอีัตรากําลงัที่สามารถใชบรรจุในปงบประมาณ 2551 ไดอีกประมาณ 50 อัตรา ทีจ่ะจัดสรรใหเฉพาะหนวยงานใน 
วิทยาลัยเขตภูมิภาคเปนหลัก ไดแก วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วทิยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตกําแพงแสน 
เพื่อรองรับการพฒันาวทิยาเขต ซึ่งถาหนวยงานมีตวับุคคลที่สามารถบรรจุไดทนัทีก็ใหเสนอมหาวทิยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
จัดสรรตอไป 

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้  1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะเศรษฐศาสตร  2. เห็นชอบใหแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ประกอบดวย  

- ศาสตราจารย ดร.นิวัติ  เรืองพานชิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   เปนประธานกรรมการ 

- ผูชวยศาสตราจารยพีระ  มาลีหอม    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  เปนกรรมการ 

- นายกฤษณ  พลอยโสภณ  ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   เปนกรรมการ 

- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 

- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะเศรษฐศาสตร  ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จาํนวน 3 คน   

  เปนกรรมการ 

- นายพิชิตชัย  ผองอุดม  หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี  ทาํหนาที่เลขานกุาร 

ทั้งนี้ ทีป่ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตดังนี ้
1. สภามหาวิทยาลัยฯ ไมควรกาํหนดกรอบวิสัยทศันและภารกิจสําหรับผูที่จะมาดาํรงตําแหนงบริหารในการเปนคณบด ี
แตควรจะเปดโอกาสใหกับผูที่จะมาดํารงตําแหนงคณบดไีดมอีิสระในการแสดงวิสัยทศันและภารกิจของตนเอง หากมีการ 
เบี่ยงเบนประเด็นและไมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงคอยมีการนํากลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 
2. คําวา “สายผลิตภัณฑ” ในหัวขอ “กลยุทธระดบักิจการ/คณะ” มีความหมายในเชิงการบริหารงานขององคกรธุรกิจ  
ในกรณีที่เปนสถาบันการศึกษา ควรจะมีการปรบัเปลีย่นคําใหมีความเหมาะสม 

ผลการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร (ผูชวยศาสตราจารยนงนุช  ศรีอัษฎาพร  คณบดคีณะมนุษยศาสตร) 

ผลการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา (ผูชวยศาสตราจารยมยุรี  จัยวัฒน) 

2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ  สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จาํนวน 8 หนวยงานดังนี้   
1. คณะเกษตร     2. คณะประมง     3. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม     4. วิทยาลัยสิ่งแวดลอม     5. สํานักบริการคอมพิวเตอร 
6. สถาบันอินทรีจนัทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร         7. สถาบนัภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร 

8. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

ที่ประชุมรับทราบ 

3 คณะอตุสาหกรรมเกษตร ขออนุมตัิใชหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 สําหรบัโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก อนุมัต ิ

4 คณบดีคณะศลิปศาสตร 
และวทิยาศาสตร 

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ที่ประชุมรับทราบ 
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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ของกลุมสาขาเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา 2549 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ในปจจุบนัคณะที่เปนคณะเกาแก เชน คณะเกษตร ควรจะตระหนกัและใหความสําคัญกับคุณภาพและ 
มาตรฐานทางวิชาการดานการเกษตรใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความปนเลิศทางวิชาการ

เหมือนเชนในอดตีและสามารถทดัเทียมกับสถาบันการศึกษาอืน่ได และขอใหฝายบริหารผลักดันและให 
ความสําคัญกับสาขาสัตวศาสตรหรือสัตวบาล  โดยกาํหนดใหเปนปรญิญาอีกปริญญาหนึ่งควบคูไปกับ

ทางดานพืช เนือ่งจากมีตัวเลขทางดานเศรษฐกิจสูงมาก สามารถนาํมาตอยอดทางดานธัญพืชได 
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรจะอยูในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. เนือ่งจากผลการประเมินขึ้นอยูกบักระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลของแตละหนวยงาน ดังนั้นผูบริหาร 
หนวยงาน ตองใหความสําคัญและทําความเขาใจแกบุคลากรใหมีความเขาใจตรงกันเพื่อใหการจัดทาํขอมูล 
เปนไปอยางสมบรูณสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันได 
รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม (รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ)  กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดชีแ้จงวา การจดักลุมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามมาตรฐานทาง

การศึกษา สมศ. ไดจัดกลุมคณะใหมโดยใหสาขาอุตสาหกรรมเกษตรอยูในกลุมเกษตรศาสตร สําหรับ

หัวขอปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน ของบางหนวยงานอยูในเกณฑต่ํา เนือ่งจากตัวชี้วัด

แผนงานมไีมครบตามดัชนทีี่กําหนดจึงทําใหแผนงานไมบรรลุตามเปาประสงค 

5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ของกลุมหนวยงานสนับสนุนการบริหาร ประจําป

การศึกษา 2549 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวา จากผลการประเมินกลุมหนวยงานสนับสนุนการบริหารบางสํานัก 
มีผลคะแนนอยูในเกณฑคอนขางต่ํา เชน สํานกัพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยฯ ควรจะ 
มีแผนปรบัปรุงหรือแกไขนอกเหนอืจากทางดานงบประมาณที่ตองไดรับการสนับสนนุดวย 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดชี้แจงวา เมื่อนําดัชน ี
และเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนเกณฑกลางมาประเมินหนวยงานที่มอีายุการกอตั้งนอย 
จะมีผลกระทบและเกิดปญหาในระยะเริ่มตน เมื่อหนวยงานไดนาํขอเสนอแนะจากการประเมินไปจดัทํา

เปนแผนก็จะสามารถนําไปกาํหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคตตอไปในระยะยาวได 

 

          ที่มาขอมูล : กองกลาง   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี) 
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